

แผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. การปฏิบัติหน้าที่	การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2563	1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. เพื่อติดตามและปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการ	เก็บแบบสอบถาม ปีละ 2 ครั้ง - ภาคเรียนที่ 1/2563 - ภาคเรียนที่ 2/2563	งานบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การใช้งบประมาณ**	2.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานด้านการใช้งบประมาณด้าน ต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ ส่วนงานวิชาการ 2.2 การติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ จ่ายงบประมาณด้านต่างๆ ในที่ประชุม คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ 2.3 การสรุปค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564 (รายงานให้บุคลากรภายในคณะรับทราบผ่านระบบ Microsoft Teams รายงานข้อมูล พ.ย.63 - ก.ย. 64)	1. เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณเป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนกลยุทธ์ 2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2564 เป็นไป ตามกรอบระยะเวลา 3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ งบ ประมาณ 2564 เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลา	รายงานทุกเดือน	- งานแผนงาน - งานการเงินและบัญชี - งานพัสดุ
3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ**	การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม ทรัพย์สินทางราชการ	1. เพื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ผู้มาติดต่อและ ผู้เกี่ยวข้องยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ตรวจสอบได้	มีนาคม 2564	-งานเทคโนโลยี สารสนเทศ -งานอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ -ภาควิชา

ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	โครงการ IE.Tech Way	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงกรอบทิศทางนโยบายของคณบดีและผู้บริหาร ตลอดจนรับทราบแนวทางการทำงานร่วมกันของบุคลากร รวมถึงทราบผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของคณะฯ</li> <li>2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางพัฒนาคณะฯ</li> <li>3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคณะฯ</li> </ol>	กรกฎาคม 2564	ส่วนสนับสนุนวิชาการ
5. การเปิดเผยข้อมูล	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเปิดเผยสาธารณชนบนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะ ประกอบด้วย ด้านบริหารงานบุคคล การเงิน และพัสดุ สำหรับการสื่อสารให้บุคลากรเกิดการเข้าใจและรับรู้ กระบวนการดำเนินการ</li> <li>2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคลากรในคณะ/ภายนอกสถาบัน รับทราบการดำเนินงานขององค์กร ผ่านทางช่องทาง Online โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Facebook, Line, ระบบ e-office และ จอ Monitor ที่ติดตั้งหน้าลิฟต์คณะ</li> </ol>	ตลอดปีงบประมาณ 2564	คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564